

### จงกลับมามีพลังด้วยพลังของความรัก มอบหยดหนึ่งของความรักให้กับทุกดวงวิญญาณ

วันนี้ พ่อผู้ทรงอำนาจได้มาพบกับลูกๆของท่าน ซึ่งเป็นตัวของความทรงจำระลึกถึงและตัวของพลัง วันนี้มีคลื่นของความรักอยู่ในลูกๆทุกคนในทุกหนแห่ง ทุกคนหลอมรวมอยู่ในความทรงจำระลึกถึงความรักของพ่อบราห์มาเป็นพิเศษโดยเฉพาะ สำหรับลูกทุกคนความรักนี้เป็นพรในชีวิตนี้ ความรักของพระเจ้าได้มอบชีวิตใหม่ให้กับลูกทุกคน พลังของความรักทำให้ลูกทุกคนเป็นของพ่อ พลังของความรักนี้ทำให้ทุกสิ่งง่ายดาย เมื่อลูกกลับมาหลอมรวมอยู่ในความรัก ลูกจะพบว่าสถานการณ์ใดๆก็ตามจะง่ายดายมาก บัพดาตาบอกลูกให้หลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรักอยู่เสมอด้วยเช่นกัน ความรักเป็นร่มฉัตรแห่งการปกป้องที่ไม่มีเงาของมายาใดสามารถอยู่ได้ร่มเงาได้ ลูกกลายเป็นผู้เอาชนะมายาได้อย่างง่ายดาย ผู้ที่อยู่อย่างมีความรักอยู่เสมอไม่จำเป็นต้องลำบากตรากตรำเพื่อสิ่งใด ความรักทำให้ลูกทัดเทียมกับพ่อได้อย่างง่ายดาย การอุทิศทุกสิ่งด้วยความรักเป็นสิ่งที่ง่ายดาย

ดังนั้นวันนี้จากเวลาอมฤต ลูกทุกคนจะสวมพวงมาลัยแห่งความรักที่รอบคอบของพ่อ และพ่อก็สวมพวงมาลัยแห่งความรักให้กับลูกๆเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ในวันแห่งความทรงจำระลึกถึงพิเศษนี้ นั่นคือในวันแห่งความรักนี้ ลูกอยู่อย่างหลอมรวมอยู่ในความรัก ในทำนองเดียวกัน จงอยู่อย่างหลอมรวมในความรักตลอดเวลา แล้วลูกจะไม่ต้องลำบากตรากตรำหนึ่งคือการหลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรัก และอีกหนึ่งคือการจุ่มตัวลงในมหาสมุทรแห่งความรักเป็นเวลาสั้นๆ ลูกบางคนไม่อยู่อย่างหลอมรวม แต่กลับออกมาอย่างรวดเร็ว นี่คือการที่สิ่งที่ยากกลายเป็นสิ่งที่ง่าย ลูกรู้วิธีที่จะหลอมรวมตนเองหรือไม่? ลูกรู้วิธีหลอมรวมหรือไม่? มีความสุขในการหลอมรวมตนเอง พ่อบราห์มาได้หลอมรวมความรักของพ่อไว้ในหัวใจของท่านอยู่เสมอและอนุสรณ์ของสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในกัลกัตตา (แม่น้ำคงคาหลอมรวมเข้ากับมหาสมุทร)

เวลานี้ บัพดาตาต้องการให้ลูกทุกคนพิสูจนความรักที่พวกเขามีต่อพ่อโดยการกลับมาทัดเทียม จงอยู่อย่างมีพลังในความคิดของลูกอยู่เสมอ เวลานี้เฉลิมฉลองพิธีการจบสิ้นของสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เพราะสิ่งที่ไร้ประโยชน์จะไม่ปล่อยให้ลูกมีพลังและตราบไธที่ลูกผู้เป็นเครื่องมือยังไม่กลับมาทรงพลังอยู่เสมอ ลูกจะสามารถทำให้ดวงวิญญาณของโลกได้รับพลังได้อย่างไร? ดวงวิญญาณทั้งหมดไร้พลังโดยสิ้นเชิง พวกเขาได้กลายเป็นขอรานของพลัง "โอ้ ดวงวิญญาณที่ทรงพลัง โปรดปลดปล่อยดวงวิญญาณขอรานเหล่านั้นจากการขอราน!" ดวงวิญญาณกำลังร้องเรียกหาลูกดวงวิญญาณที่ทรงพลัง: "โอ้ ลูกๆของผู้ประทานการหลุดพ้น นายผู้ประทานการหลุดพ้น โปรดปลดปล่อยเรา!" ลูกไม่ได้ยินเสียงนี้หรือไม่? ลูกไม่ได้ยินหรือไม่? ลูกยังคงอยู่กับการปลดปล่อยตัวเองอยู่หรือไม่? โดยการเป็นนายผู้ประทานการหลุดพ้นให้กับดวงวิญญาณของโลกด้วยรูปที่ไม่ใช่ตัวตนของลูก ลูกจะได้รับการหลุดพ้นจากเรื่องเล็กน้อยๆของลูกได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้เป็นเวลาที่ฟังเสียงเรียกของดวงวิญญาณ! ลูกได้ยินเสียงเรียกของพวกเขาหรือไม่? ให้ความสงบและความสุขหยดหนึ่งกับดวงวิญญาณที่ทุกข์ระทมเหล่านั้น นี่คือการทำตามพ่อบราห์มา

วันนี้ลูกจดจำระลึกถึงพ่อบราห์มาโดยเฉพาะเป็นอย่างมากใช่หรือไม่? บราห์มาจดจำลูกๆทุกคนได้ในรูปของการจดจำระลึกถึงและพลังของพวกเขา เมื่อลูกๆหลายคนมีการสนทนากับพ่อบราห์มา พวกเขา ก็พรั่นกับท่านอย่างหวาดหวั่นและถามท่านว่าทำไมท่านจึงจากไปเร็วนัก อีกคำพรั่นกับหนึ่งก็คือทำไมบาบาไม่ได้ลาลูกๆทุกคนก่อนจากไป พ่อบราห์มาตอบว่า: ฉันก็ถามพ่อที่ว่าเหมือนกันว่าทำไมท่านจึงเรียกฉันอย่างกะทันหัน พ่อ(ชื่อว่า)ตอบว่า: ถ้าพ่อบอกท่าน(บราห์มา)ให้มาหลังจากที่อาลาลูกๆแล้ว พ่อบราห์มาจะสามารถทิ้งลูกๆ ไว้ได้ไหม? หรือลูกๆจะปล่อยให้ท่านไปได้ไหม? ความทรงจำถึงท่านในฐานะอรชุนก็คือ ในเวลาสุดท้าย ท่านเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่นและเป็นตัวของการจดจำระลึกถึง ดังนั้นพ่อบราห์มาจึงยิ้มและกล่าวว่า: เป็นเรื่องที่หน้าอัศจรรย์ใจที่ลูกๆไม่เข้าใจว่าฉันจะไป แม้แต่บราห์มาก็ไม่เข้าใจว่าท่านจะไป ขณะที่เผชิญหน้ากัน ทั้งสองอยู่อย่างนิ่งเงียบสงบ เพราะตามเวลา บทบาทที่ลูกชายแสดงให้เห็นพ่อก็ถูกกำหนดไว้ในละคร สิ่งนี้เรียกว่า “ว่า ละคร! ว่า” การเปลี่ยนแปลงในงานรับใช้ลูกกำหนดไว้แล้ว พ่อบราห์มาจะกลายมาเป็นกระดุกสันหลังของลูกๆ ท่านต้องเล่นบทบาทของงานรับใช้ที่รวดเร็วผ่านรูปที่อะแนค

วันนี้ ดับเบิลฟอเรนเนอร์มีการพำร่บอย่างหวานขึ้นเป็นพิเศษ ลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์ได้พำร่บกันหรือไม่? ดับเบิลฟอเรนเนอร์บอกกับพ่อบราห์มาว่า: "ถ้าท่านรออีกสักสองถึงสามปี เราก็คงจะได้พบท่านเหมือนกัน" แล้วบราห์มาบาก็ยิ้มและพูดติดตลกว่า: "ถ้าอย่างนั้น จงพูดกับละครและถามละครว่าทำไมถึงทำเช่นนั้น! อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างของผู้ที่มาที่หลังและไปเร็วนี้ต้องสร้างขึ้นในบารัตและต่างประเทศด้วย ดังนั้น ตอนนี้ จงแสดงให้เห็นในทางปฏิบัติของการมาที่หลังและไปเร็วนี้ เช่นเดียวกับที่วันนี้ ลูกเฉลิมฉลองวันแห่งพลังนี้ ในทำนองเดียวกัน ให้ทุกวันนี้เป็นวันแห่งพลัง อย่าให้มีความปั่นป่วนประเภทใด ในวันนี้พ่อบราห์มาได้ให้คำสอนด้วยคำสามคำ (ไม่มีตัวตน ไม่มีกิเลส และไม่มีความหลงทะนงตน) จงกลายเป็นตัวของคำสอนจากคำสามคำนี้ จงไม่มีตัวตนในความคิด ไม่มีความหลงทะนงตนในคำพูด และไม่มีกิเลสในการกระทำ ในหนึ่งวินาที ให้เข้าสู่รูปที่มีตัวตนของลูก และในหนึ่งวินาที ให้อยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่ไม่มีตัวตน ผึกฝนสิ่งนี้ซ้ำๆตลอดทั้งวัน อย่าให้เป็นเช่นนั้นที่ลูกอยู่อย่างมั่นคงในสภาพที่ไม่มีตัวตนเมื่อลูกนั่งลงเพื่อมีการจดจำระลึกถึงเท่านั้น แต่ให้หาเวลาเป็นครั้งคราวเพื่อฝึกการละวางจากจิตสำนึกที่เป็นร่าง และคงอยู่อย่างมั่นคงในรูปของดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน ไม่ว่าลูกจะทำงานอะไรอยู่ที่ใดก็ตาม ในขณะที่ทำสิ่งนั้น ให้ฝึกว่า: "ฉัน ดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนนี้ กำลังทำให้ประสาทสัมผัสทางกายเหล่านี้ทำงาน" สภาพที่ไม่มีตัวตนนี้คือสภาพของการเป็นคาราวันฮาร์ (ผู้ที่ทำให้ประสาทสัมผัสทำงาน) ประสาทสัมผัสทางกายคือคารันฮาร์ (ผู้ที่กระทำ) และดวงวิญญาณคือคาราวันฮาร์ (ผู้ที่ทำให้ผู้อื่นกระทำ) ด้วยสภาพของดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตน ลูกจะจดจำพ่อที่ไม่มีตัวตนโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับที่พ่อเป็นผู้กระทำโดยผ่านผู้อื่น ในทำนองเดียวกัน "ฉัน ดวงวิญญาณ ก็กระทำผ่านประสาทสัมผัสเช่นกัน" ดังนั้นลูกจะไม่ถูกผูกมัดด้วยบ่วงกรรม ลูกจะอยู่อย่างหลุดพ้น เพราะเมื่อลูกติดอยู่ในบ่วงกรรมบางอย่างแล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้น ตลอดทั้งวัน ให้ตรวจสอบว่า "ฉัน ดวงวิญญาณนี้ กระทำการอย่างเป็นคาราวันฮาร์หรือไม่?" อัจชะ ตอนนี้ ให้เครื่องจักรทำงานเพื่อให้การหลุดพ้นทำงานอย่างรวดเร็ว

อัจชะ ทุกคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกในวงจรนี้ ยกมือขึ้น! บัพดาตากำลังมอบความรักและความทรงจำระลึกถึงให้กับลูกใหม่ทุกคนที่มา เพราะลูกได้ตระหนักรู้จักพ่อทันเวลาและได้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก จงจดจำโชคของลูกที่ได้ตระหนักรู้จักพ่อไว้อยู่เสมอ

อัจชะ ดับเบิลฟอเรนเนอร์ ยกมือขึ้น! ดีมาก บัพดาตากล่าวว่าดับเบิลฟอเรนเนอร์คือสิ่งสร้างของความคิดของบราห์มาหนึ่งคือลูกหลานโดยตรงผ่านปาก และอีกหนึ่งคือลูกหลานผ่านความคิด ดังนั้น พลังของความคิดจึงยิ่งใหญ่มาก ดังนั้น เช่นเดียวกับที่สิ่งสร้างของลูกนั้นคือพลังของความคิดของลูกนั้นรวดเร็ว ในทำนองเดียวกัน ดับเบิลฟอเรนเนอร์คือผู้ที่เพียรพยายามอย่างรวดเร็วและได้สัมผัสกับรางวัลอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ดับเบิลฟอเรนเนอร์จึงเป็นลูกที่รักที่จากหายไปนานเป็นสองเท่าและเวลานี้ได้พบแล้วในทั้งครอบครัว บราเธอร์และซิสเตอร์ชาวบารัตมีความสุขเมื่อพวกเขาเห็นลูก ว้าว ดับเบิลฟอเรนเนอร์! ว้าว! ลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์มีความสุขนี้หรือไม่? ลูกมีความสุขมากไหม? ลูกมีความสุขมากแค่ไหน? มากไหม? จริงๆ แล้ว ไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ซึ่งลูกสามารถเปรียบเทียบได้ ดับเบิลฟอเรนเนอร์กำลังรับฟังและรับชมสิ่งนี้ในต่างประเทศ นี่เป็นสิ่งที่ดี สิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะช่วยลูกได้เป็นอย่างมากในการทำงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดและจะทำให้ลูกรับใช้ได้อย่างง่ายดาย ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับงานในการก่อตั้งของลูกด้วย อัจชะ

ลูกพันดาวาสทุกคนมีพลังหรือไม่? ลูกไม่ได้อ่อนแอ ลูกทุกคนมีพลังหรือไม่? ลูกซักดีหัดเทียบกับพ่อหรือไม่? ลูกคือกองทัพซักดี พลังของลูกซักดีทำให้ลูกกลายเป็นผู้เอาชนะมา ยา อัจชะ

วันนี้ผู้ที่มาประดับตกแต่งเป็นพิเศษก็มาด้วยเช่น (ผู้ที่มาจากกัลกัตตาได้นำรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยดอกไม้สดมาประดับตกแต่ง Tower of Peace และสถานที่ต่างๆ พวกเขาตกแต่งอย่างสวยงาม) นี่ก็เป็นสิ่งบ่งบอกของความรักด้วยเช่นกัน เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกได้ให้ข้อพิสูจน์ของความรักของลูก อัจชะ ผู้เป็นครู ยกมือขึ้น! ครูหลายคนมาในทุกกลุ่ม ครูได้รับโอกาสที่ดีมาก ลูกจะได้รับผลที่มองเห็นได้ทันทีจากงานรับใช้ของลูก นี่เป็นเรื่องดี ตอนนี้ ให้ทุกคนเห็นภาพของอนาคตโดยผ่านคุณลักษณะของลูก ลูกได้ยืนยันสิ่งที่ลูกต้องทำหรือไม่? อัจชะ

ผู้ที่มาจากมฐัน ยกมือขึ้น! ดีมาก ผู้ที่มาจากมฐันก็มีโอกาสมากมายเช่นกัน เหตุนี้เองบัพดาจึงบอกว่าผู้ที่มาจากมฐันเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสทางจิต ลูกเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสหรือไม่? ลูกจะต้องทำงานรับใช้ อย่างไรก็ตาม ลูกผู้ที่อาศัยอยู่ในมฐันสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้ใช่หรือไม่? เหตุนี้เองบัพดาจึงไม่เคยลืมผู้ที่มาจากมฐัน ท่านจดจำผู้ที่มาจาก

มธุบันโดยเฉพาะเป็นพิเศษ ทำไมท่านจึงจดจำผู้ที่มาจากมธุบัน? เพราะลูกชาวมธุบันส่วนใหญ่สอบผ่านในวิชาของความรักที่มีต่อพ่อ ส่วนใหญ่ ลูกมีความรักที่ไม่ขาดตอนต่อพ่อ ผู้ที่มาจากมธุบันก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย ลูกเก่งมาก ลูกดีมาก

**ผู้รับใช้จากโซนอินดอร์:** ผู้ที่มาจากโซนอินดอร์ ยกมือขึ้น! มีลูกหลายคน นี่เป็นสิ่งที่ดี การทำงานรับใช้หมายถึงการรับประทานผลจากการเข้ามาใกล้ การรับโอกาสในการทำงานรับใช้หมายถึงการสะสมในบัญญัติของการทำบุญและการสะสมพร ดังนั้น ลูกผู้รับใช้ทุกคนจึงได้สะสมไว้ในบัญญัติของการทำบุญแล้ว พรและการทำบุญเหล่านี้ทำงานเหมือนลิฟต์พิเศษ

อัจชะ ผู้ที่มาจากดินแดนนี้และต่างแดน ผู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดแม้ว่าจะนั่งอยู่ห่างไกล เพื่อเป็นการตอบแทนวันแห่งความรักนี้ บัพดาดาจะมอบความรักและความระลึกถึงแก่ลูกๆทุกคนเป็นล้านเท่า บัพดาดามองเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาโก้แล้วในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดในที่หนึ่งและเวลาใดในที่อีกที่หนึ่ง ลูกจุดประกายดวงวิญญาณให้ตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน อยู่อย่างไม่รู้เหนียว และมีความสุขมากที่ได้ฟังบาบา บัพดาดากำลังมองเห็นความสุขของลูกๆ บอกพ่อสิ ลูกทุกคนกำลังรำไรในความทุกข์หรือไม่? ลูกทุกคนพยักหน้า "ใช่แล้ว บาบ!" ลูกสาวจ้านคักก็ยิ้มหวานอย่างเหมือนกัน จริงๆแล้วพ่อจดจำลูกทุกคน แต่ท่านจะสามารถเอ่ยถึงชื่อลูกๆได้กี่คน? มีลูกๆมากมาย และเหตุนี้เองบัพดาดาจึงกล่าวว่า ลูกทุกคนยอมรับความรักและการระลึกถึงเป็นการส่วนตัวตามชื่อ และจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป อัจชะ ตอนนี้ กลับมามั่นคงในสภาพที่ไม่มีตัวตนภายในหนึ่งวินาที อัจชะ (บาบาทำการฝึกดริล)

(การฝึกอบรม Living Values กำลังดำเนินไป) เป็นวิธีที่ดีสำหรับงานรับใช้ ในขณะที่ดำเนินโครงการ Living Values ให้เพิ่มการฝึก lovely living การดำรงชีวิตที่น่ารักของลูกต่อไป

อัจชะ วันนี้ บัพดาดาได้พูดบางอย่างกับลูกสาวกุลสาร์ ท่านแสดงความยินดีเป็นพิเศษ เพราะรณมานี้ก็ทำงานรับใช้มาครบ 33 ปีแล้ว เช่นเดียวกับงานรับใช้ที่ทำโดยผ่านร่างกายของบราห์มา นี่เป็นบทบาทของละครเช่นกัน ความช่วยเหลือของพ่อและความกล้าหาญของลูก ทั้งสองกำลังเล่นบทบาทของตนร่วมกัน อัจชะ

ถึงลูกๆ ทุกคนซึ่งหลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรัก ถึงผู้ที่อยู่อย่างดูดซับอยู่ในความรักอยู่เสมอ ถึงผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการเป็นดวงวิญญาณที่ทำให้ประสาทสัมผัสของพวกเขาทำงานอยู่เสมอ ถึงผู้ที่นำมนตราสามคำของชีว่ามาใช้ในชีวิตของพวกเขา ถึงผู้ที่กลายเป็นนายผู้ประทานการหลุดพ้นที่ทัดเทียมกับพ่อและทำให้ดวงวิญญาณของโลกได้รับการหลุดพ้น ถึงวิญญาณที่สูงส่งเช่นนั้นทั้งหมด ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสตจากบัพดาดา

### **บัพดาดาพูดกับดาดีจี:**

วันนี้ พ่อได้เปิดเผยลูกๆ ต่อหน้าโลกโดยเฉพาะ พ่อได้กลายมาเป็นคาราวันฮาร์ (ผู้ที่ทำงานโดยผ่านผู้อื่น) และทำให้ลูกๆ กลายเป็นคารันฮาร์ (ผู้ที่ทำงาน) นี่เป็นสิ่งที่ดี คลื่นแห่งความรักนี้ทำให้ทุกคนกลับมาหลอมรวม อัจชะ ตอนนี้ลูกได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ร่างกายของลูกทำงานแล้วใช่ไหม? ในขณะที่ทำให้ร่างกายทำงาน ลูกจะกลายเป็นอแว็กและทัดเทียมกับพ่อ ความพยายามที่ง่ายดายคือพร ตลอดทั้งวันอย่าให้ใครต้องมีความขุ่นมัวไม่พอใจ การได้รับพรคือความเพียรพยายามชั้นหนึ่ง มันง่ายและเป็นอันดับแรกด้วย สิ่งนี้โอเคใช่ไหม? ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ตาม ดวงวิญญาณก็ทรงพลังใช่หรือไม่? ลูกๆทุกคนทำทาบาศีมาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว และพลังของทาบาศีนั้นเองที่สามารถทำให้งานรับใช้เกิดขึ้นได้ ตอนนี้ลูกมีมิตรร่วมทางมากมาย ลูกมีมิตรร่วมทางในงานรับใช้ที่ดีมาก พวกเขามีความสุขมากเพียงได้เห็นลูก นี่ก็ถือว่ามากมายในตัวมันเอง สิ่งนี้โอเคใช่ไหม?

### **พูดกับซีเนียร์บราเธอร์:**

ตามละคร แผนงานสำหรับงานรับใช้ที่กำลังทำอยู่นั้นดี เพื่อที่จะได้รับความรักและพรอย่างสม่ำเสมอจากชุมชน แต่ละคนกำลังทำให้บทเรียนของการเป็นลูกและเป็นนายมั่นคงและทำให้กันและกันก้าวไปข้างหน้า และด้วยให้ความเคารพในความคิดของกันและกัน จึงก้าวไปข้างหน้า ดังนั้น จึงไม่มีอะไรนอกจากความสำเร็จและความสำเร็จเท่านั้น ต้องมีความสำเร็จ อยากรู้ก็ตาม ตอนนี้ ให้นำดวงวิญญาณที่เป็นเครื่องมือเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ที่มีความรัก ให้ความพยายามของทุก

คนเข้มข้มขึ้น ให้มีความรัก ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ที่ไหนมีความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว พวกเขาจะให้ความเคารพและได้รับความเคารพเช่นกัน ในเวลาปัจจุบันนี้ การทำให้ทุกคนถูกร้อยในสายประจำแห่งความรักนั้นเป็นงานของดวงวิญญาณพิเศษ เพราะความรักนี้เองที่สามารถทำให้ชั้นสสารเปลี่ยนแปลงได้ พวกเขาทั้งหมดมีความรู้ แต่ความรักสามารถทำให้ใครบางคนเข้ามาใกล้ได้ ไม่ว่าเขาจะมีชั้นสสารประเภทใด คำพูดแห่งความรักเพียงไม่กี่คำก็สามารถกลับมาค้าจุนชีวิตสำหรับเขาได้ ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวจะสร้างพวงมาลัยได้อย่างรวดเร็ว พ่อบราห์มาทำอะไร? ท่านทำให้ลูกเป็นของท่านด้วยความรัก ดังนั้น วันนี้จึงมีความจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ มันเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่?

(มีการประชุมเกิดขึ้นที่ Sonipat (เดลี) และมีการหารือเกี่ยวกับวิธีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประสบการณ์) ลูกกำลังวางแผนเหล่านั้น ทำสิ่งนั้นตามความคิดและแนวคิดที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ เมื่อลูกกลายเป็นตัวของประสบการณ์แล้วเท่านั้น ที่ลูกจะสามารถให้ประสบการณ์ได้ อัจชะ

**พร:** ขอให้ลูกนั่งบนที่นั่งตรีกาลดาชิของลูกและประสบความสำเร็จด้วยพลังของความมุ่งมั่นของลูก พลังของความมุ่งมั่นเป็นพลังที่สูงส่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพลังขอความไม่ระมัดระวังได้อย่างง่ายดาย พรของบัพดาตา คือ: มีความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อมีความมุ่งมั่น ลูกเพียงแค่ออกมาเป็นตัวของความสำเร็จในวิธีที่ถูกต้องตามเวลา ก่อนที่ลูกจะทำอะไรก็ตาม ให้คิดถึงตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของการกระทำนั้น แล้วจึงทำหรือปล่อยให้การกระทำนั้นเกิดขึ้น นั่นคือ นั่งอยู่บนที่นั่งตรีกาลดาชิของลูก เพื่อที่ความไม่ระมัดระวังจะได้จบสิ้นลง ให้เมล็ดของความคิดมีพลังและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น แล้วลูกจะประสบความสำเร็จทั้งในคำพูดและการกระทำได้อย่างง่ายดาย

**คติพจน์:** ผู้ที่อยู่อย่างพอใจและทำให้ผู้อื่นพอใจอยู่เสมอคือเพชรพลอยแห่งความพอใจ

\*\*\* โอม ชานติ \*\*\*